

## สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รัก

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พ่อยังเป็นเด็ก การรับศีลมหาสนิทเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะในครั้งแรกที่พ่อได้รับทั้งพระกายและพระโลหิต พ่อได้เดินออกมารับศีลเหมือนผู้ใหญ่คนอื่น ๆ พ่อรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ แม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากนัก **แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งทีออกไปต่อแถวร่วมกับคนอื่น ๆ ตอรับ อาเมน** หลังจากได้ยินคำว่า “พระกายพระคริสตเจ้า” เป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นในใจตามประสาเด็ก

มาจนถึงวันนี้ที่พ่อได้เติบโตขึ้นและได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ ศีลมหาสนิทที่พ่อเสกในบูชามิสซาที่มีความหมายเด่นชัดและสำคัญสำหรับพ่อมากขึ้น เช่นเดียวกับที่บัพทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:51-58) **นำเราสู่คำสอนที่สำคัญและลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ผู้เป็นประจวบแห่งชีวิต** หล่อเลี้ยงชีวิตของเรา



**ประการแรก** คือ เรามั่นใจได้แน่นอนว่า หากเรามีความเชื่อในองค์พระเยซู ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามคำสอน คำทรงตนอยู่ในวิถีทางของพระองค์ และการหมั่นรับพระองค์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราบ่อย ๆ เราจะได้รับชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน เพราะพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า **พระองค์เป็นปังแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์** การรับประทานปัง จึงเป็นการแสดงออกของความเชื่อของเราต่อองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิต หากเรารับพระองค์ เรากำลังสร้างสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งของเรากับองค์พระเยซูผู้เป็นแหล่งพลังในการดำเนินชีวิตของเราในทุก ๆ วัน เราจะไม่มีวันหลุดจากเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน

**ประการที่สอง** การรับประทานเนื้อและดื่มโลหิตขององค์พระเยซูเจ้า ช่วยเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเราให้ผูกติดกับพระองค์ นำเราเข้าไปใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยิ่งมากขึ้น เราจะผูกติดกับพระองค์เหมือนกิ่งที่ติดกับลำต้น ได้รับการหล่อเลี้ยงที่ทำให้กิ่งก้านแข็งแรง การรับพระกายและพระโลหิตของทุกคน จึงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแก่จิตวิญญาณ ช่วยให้อิทธิพลภายในเกิดการตระหนักรู้เสมอว่า **ชีวิตของเรามีพระองค์ทรงดำรงอยู่**

**ประการที่สาม** พระเยซูเจ้าผู้เป็นปังทรงชีวิต แตกต่างกับปัง หรือ มานนาที่บรรพบุรุษของชาวอิสราเอลของเราได้กินในถิ่นทุรกันดาร มานนาอาหารในครั้งนั้น ช่วยบรรเทาความหิวฝ้ายร่างกาย แต่องค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นปังทรงชีวิต เป็นอาหารที่ให้ความอิ่มหนำบริบูรณ์แก่จิตวิญญาณและให้ชีวิตนิรันดร์



พี่น้องที่รัก ทุกครั้งที่เราได้รับพระองค์เข้ามาในชีวิต ทุกครั้งที่เราฟังเสียงของพระองค์ ถิ่นกินพระวาจาของพระองค์ **เรากำลังปล่อยวางชีวิตทั้งกายและจิตวิญญาณของเราให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้า** เรากำลังตอบรับการเชื่อเชิญของพระองค์โดยยอมให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้านของชีวิต ฟังพาพระองค์ผู้เป็นแหล่งพลังรักที่ผลักดันเราให้เราร้อนในการติดตามเส้นทางชีวิตของพระคริสต์ ผู้เป็นความอุดมสมบูรณ์ของปรีชาญาณ นำเราให้ก้าวหน้าในหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว

**ประการสุดท้าย** ขอให้เราให้ความสำคัญกับการชำระตัวเองด้วยการแก้บาป ก่อนไปรับศีลมหาสนิท หรือ หากไม่มีโอกาสอย่างน้อยขอให้เราชำระตัวเองด้วยการสวดบทภาวนา ที่แสดงถึงการขอมาโทษในบาปผิดที่เราได้ทำไปในแต่ละวัน หรือแม้แต่ในการทะเลาะที่จะกระทำคุณงามความดี เพื่อเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าไปรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในดวงใจ...

**ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร**

**คุณพ่อวิวัฒน์ แก้วแหวน**